

Cựu u đầu i diên n cũ quan thố ng ma i Úc vấ a phá i ra trố c tòa án ở Melbourne hôm thứ Hai 24/9 trong vụ cáo buồ c hối lộ ...



□

*Bà Elizabeth Masamune (ảnh nh trên Facebook)*

Bà Elizabeth Masamune là đầu i diên n thố ng ma i Úc ở Viê t Nam từ 1999-2002

Cựu u đầu i diên n cũ quan thố ng ma i Úc (Austrade) tại Viê t Nam, Elizabeth Masamune, vấ a phá i ra trố c tòa án ở Melbourne hôm thứ Hai 24/9 trong vụ cáo buồ c hối lộ liên quan công ty Securrency.

Theo từ The Age, bà Masamune đã thuậ t la i quá trình biồ ông Lồ ng Ngoồ c Anh, đầu i tá

ngành an ninh của Việt Nam, "quyển rũ" trong thời gian bà công tác tại Hà Nội.

Bà Elizabeth Masamune từng là quan chức phụ trách thông tin ma túy cao cấp nhất của nhà nước Australia tại Việt Nam trong các năm từ 1999-2002.

Trong bài khai báo trình lên cảnh sát, bà mô tả: "Sau bữa tối, ông ấy mời tôi cùng lên phòng khách sạn. Trong giây phút bùng nổ, tôi đã nhận ra ông".

Theo bài khai, bà Masamune cũng thừa nhận bà đã 'quan hệ' hai lần với ông Lương Ngọc Anh, người đã làm môi giới hợp đồng in tiền cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đang bị Cảnh sát Úc nghi là nhận tiền 20 triệu USD kim tiền hối lộ từ công ty Securrency mà Ngân hàng Trung ương Úc sở hữu một phần.

Hai lần tình ái này, mà bà Elizabeth Masamune thừa nhận không khai báo với các điều tra viên, xảy ra sau khi bà cho rằng hợp đồng in tiền đã được ký kết "và vai trò của tôi không cần thiết nữa".

Bà Masamune nói lúc đó bà "đang gặp vấn đề trong hôn nhân và tôi quý ông Anh".

## "Bị quyên rũ"

Theo bài khai của bà Masamune, vào khoảng tháng 10 hoặc tháng Năm 2002, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng chức một bữa tiệc ăn mừng quyết định mua công nghệ in tiền từ công ty Securrency và tại đó ông Lương Ngọc Anh đã tiếp cận bà.

"Không khí lúc ấy thật là nóng nực. Vào cuối buổi tiệc, sau khi ông Anh đã uống vài ly ông ấy đã đặt tay lên đầu gối tôi để tôi cảm nhận bàn tay hay làm một điều gì đó tình cảm như vậy."

Bà thú nhận lúc đó bà "hỏi sẵn sàng sốt vì của bao giờ nghĩ rằng ông ấy lại có tình cảm riêng gì dành cho tôi."

Khoảng một tháng sau đó, theo bà Masamune, ông Lương Ngọc Anh đã mời bà đi ăn tối và gặp gỡ bà.

"Phụ nữ Việt Nam bị cho là khá khác biệt với chồng của họ và tôi có cảm giác ông Anh hỏi sẵn sàng."

Bà nói bà không có cảm tình hay gắn bó gì đặc biệt với ông Lương Ngọc Anh, nên sau đó "ông ấy tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra".

Tòa cũng đã xem một email gửi vài tháng sau sự việc nói trên, tức vào tháng Bảy 2002, trong đó bà Masamune viết cho lãnh đạo Securrency rằng ông Anh than phiền rằng nếu Securrency không hạ giá thì sẽ không thể ký hợp đồng.

Lần thứ hai hai người quan hệ tình ái với nhau, theo bà Masamune, là vào năm 2006, sau khi bà đã rời khỏi Việt Nam.

Theo lời khai, bà Elizabeth Masamune "hết sức hào vè công việc của tôi, tôi cố gắng giữ uy tín mọi nơi mọi lúc và không bao giờ coi nhẹ lợi ích của khách hàng".

Sau khi cáo buộc quan hệ tình ái Úc - Việt với I, Austrade đã bước vào kiểm tra an ninh toàn diện đối với các nhân viên của mình và xem xét lại quy chế tiếp cận thông tin của bà Elizabeth Masamune.

Công ty CFTD của ông Lương Ngọc Anh đã đóng vai trò cầu nối để Securrency ký hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong vụ liên quan tới nhiều doanh nhân và quan chức hai bên.

Phía Việt Nam chưa có hành động gì trong khi Úc đang tiến hành điều tra các cáo buộc trong vụ này.